



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2555

ปลดพาณิชย์คนใหม่ เดินหน้าโครงการรับจำนำข้าว ยันไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

นางวัชรวิญญู วัฒนกุลพาณิชย์ ยืนยันว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลไม่ได้เป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 84 (1) ตามที่มีกลุ่มนักวิชาการไปยื่นคัดค้านต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ จากการหารือระหว่างทีมที่ปรึกษาของกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับนักวิชาการหลายสถาบันถึงข้อท้วงติงของอาจารย์นิติศาสตร์ได้มีความเห็นตรงกันว่า โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลไม่ได้มีการขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 84 (1) โดยเห็นว่าเป็นการดำเนินการแบบเสรี และเป็นธรรม อีกทั้งยังอาศัยกลไกตลาด ในขณะที่มองว่านโยบายแทรกแซงราคาข้าวที่ผ่านมามีจุดอ่อนมาก อีกทั้งตลาดยังเป็นของผู้ซื้อและผู้ขาย (ชาวนา) ถูกกดราคาข้าวมาตลอด แต่นโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดนี้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งรัฐบาลพยายามดำเนินนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวนาไทย

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยังมองว่านโยบายรับจำนำของรัฐบาลชุดนี้มีผลทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับนโยบายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังส่งผลดีให้ชาวนาได้รับความเป็นธรรมจากเดิมที่ไม่เคยได้รับความเป็นธรรมในเรื่องโครงสร้างราคาข้าว ซึ่งปัจจุบันนี้โครงสร้างราคาข้าวมีความเป็นธรรมมากขึ้น ชาวนาสามารถขายข้าวได้สอดคล้องกับราคาต้นทุน ส่งผลให้ราคาข้าวไทยในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นสอดคล้องกับประเทศอื่นๆ อีกทั้งยังจูงใจให้เกษตรกรไม่ละทิ้งถิ่นฐานและยังรักษาอาชีพชาวนาไว้

ขณะเดียวกันยังทำให้ภาระหนี้สินของเกษตรกรลดลง รวมทั้งยังมีกรรณรายงาด้วยว่า จากรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นมีส่วนทำให้จีดีพีโตขึ้นอย่างน้อย 2% จากการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่ จากข้อมูลสำรวจมาพบว่าโครงการรับจำนำสามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งระบบ 2 แสนล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำ 1.4 แสนล้านบาท และรายได้ของเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำแต่ได้รับอานิสงส์จากการที่ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นอีกประมาณ 5.7-6 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ดี ในช่วงท้ายปีกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ดำเนินนโยบายเร่งรัดการส่งออกข้าวในช่วงท้ายปี โดยจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออก พร้อมยอมรับว่า ปัจจัยที่มีผลให้การส่งออกข้าวลดลงมาจากเรื่องการรับจำนำข้าวทำให้ราคาข้าวของไทยสูงทำให้ผู้ซื้อชะลอการซื้อ และคู่แข่งสำคัญในการส่งออกข้าว เช่น อินเดียขายตัดราคา

"2 ปัจจัยนี้เป็นตัวกระทบ เพราะฉะนั้นอย่าโทษรับจำนำอย่างเดียว ปัญหาจากคู่ค้าตีพิมพ์ราคาก็เป็นปัจจัยหลัก แต่ในอนาคตยังมั่นใจว่าจะรักษาแชมป์ส่งออกอย่างแน่นอน" นางวัชรวิญญู กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

'จำนำข้าว'วันแรกป่วนภาคกลางชวดเหตุโกดังเต็ม

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย เปิดเผยถึงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลใหม่ปี 55/56 เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่า อยากเรียกร้องให้รัฐบาลเข้าไปแก้ไขปัญหาพื้นที่การจัดเก็บข้าวในโกดังกลางของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้มีเก็บข้าวเต็มความจุของโกดังแล้ว จนต้องมาฝากเก็บไว้กับโกดังของโรงสี ทำให้กระทบมายังโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 55/56 ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางไม่สามารถนำข้าวเปลือกไปเข้าโครงการรับจำนำกับโรงสีในพื้นที่ได้ เพราะไม่มีที่เก็บข้าวเปลือกให้กับเกษตรกร

ทั้งนี้ แม้ว่าปริมาณข้าวในช่วงต้นฤดูกาลรับจำหน่ายใหม่ จะยังออกมาไม่มาก แต่มองว่าหากรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาโกดังเก็บข้าวได้ จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรส่วนใหญ่ในไม่ช้านี้ เพราะผลผลิตจะทยอยออกมาจำนวนมากในช่วง พ.ย.-ธ.ค.นี้ ซึ่งรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ไม่เช่นนั้นเกษตรกรจะไม่ได้ประโยชน์จากโครงการรับจำหน่ายข้าว ต้องนำข้าวไปขายในตลาด ซึ่งได้ราคาต่ำกว่าราคาจำหน่าย

ด้านนางวัชรวิญญู วัฒนวิญญู ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การเปิดรับจำหน่ายข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่เป็นวันแรก ยืนยันว่าภาครัฐได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้ว เพราะเป็นการเปิดรับจำหน่ายต่อเนื่องจากโครงการรับจำหน่ายข้าวนาปรังรอบพิเศษที่สิ้นสุดไปเมื่อ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งจำนวนโรงสีที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นรายชื่อเดิมที่เข้าร่วมโครงการอยู่แล้ว คาดว่าจะมีปริมาณโรงสีทั่วประเทศเปิดจุดรับจำหน่ายมากถึง 900 แห่ง โดยปริมาณโรงสีเข้าร่วมใกล้เคียงกับการรับจำหน่ายข้าวปีก่อน ซึ่งยังไม่รวมโรงสีที่มีความพร้อมจะไปรับจำหน่ายนอกพื้นที่ (ข้ามเขต) อีก 300 แห่ง ซึ่งหลักเกณฑ์การข้ามเขตปีนี้ จะมีคณะกรรมการส่วนกลางเข้ามาดูแลด้วย และจะยึดความคล่องตัวของการรับจำหน่ายเป็นหลัก

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

อนุมัติระบายข้าวแค่ 5.7 หมื่นตัน

รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อนุมัติระบายข้าว 57,605 ตัน จากที่ได้เปิดประมูล 5.58 แสนตัน ให้กับผู้เสนอซื้อ ทั้ง 9 ราย ที่ยื่นซองเมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา แยกเป็นข้าวหอมมะลิ 27,483 ตัน ราคาตันละระหว่าง 23,500-29,100 บาท ข้าวหอมจังหวัด 1,325 ตัน ราคาตันละ 25,000 บาท ข้าวหอมปทุมธานี 1,471 ตัน ราคาตันละ 25,000 บาท ข้าวเหนียว 5,030 ตัน ราคาตันละ 18,000-19,000 บาท และปลายข้าวหอมมะลิ 21,995 บาท

สำหรับบริษัทชนะการประมูล ได้แก่ บ.โอแลม(ประเทศไทย) บ.เอเชียโกลเด้นไรซ์ บ.นครหลวงค้าข้าว บ.โสธรอินเตอร์เทรด บ.เจียเม้ง บ.ไทยธุรกิจการเกษตร บ.ซี.พี. เอ็นเตอร์เทรด บ.แคปปิตอล ซีเรียล ทั้งนี้ ในส่วนของข้าวหอมมะลิและปลายข้าวบริษัทชนะประมูล คือ เอเชียโกลเด้นไรซ์ ซีพีอินเตอร์เทรด และนครหลวงค้าข้าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สาเหตุที่ไม่สามารถระบายข้าวได้ทั้งหมด เนื่องจากคุณภาพข้าวในโกดังบางแห่งไม่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อ ขณะที่บางโกดังมีการยื่นซื้อต่ำ และมีการกำหนดพื้นที่โกดังในการเปิดระบาย โดยเน้นพื้นที่เดียวกัน จึงประมูลให้เพียงพอกับการใช้ เพราะอย่างไรรัฐบาลก็จะเปิดระบายเดือนละ 1-2 ครั้ง และบางส่วนที่มีการแย่งซื้อในตลาดซึ่งข้าวจะออกสู่ตลาดในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า โดยทางกรมการค้าต่างประเทศ กำลังจัดทำรายละเอียดเสนอขายข้าวรัฐอีกครั้งในกลางเดือนตุลาคมนี้

สำหรับการขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และการโรดโชว์ข้าวไทยในต่างประเทศ อยู่ระหว่างการเตรียมการ คาดว่าจะเริ่มเดินทางตั้งแต่กลางตุลาคมนี้ เช่น การเข้าร่วมงานข้าวที่ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น

ที่มา มติชน

อ.นิด้า-มธ. ล่ารายชื่อร้องศาลรธน. ยุติจำหน่ายข้าว

นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พร้อมคณะ เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยับยั้งหรือยุติโครงการรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาล โดยมีนายชวลิต ศรีโสมงาม ผอ.สำนักคดี 5 เป็นตัวแทนรับหนังสือ

โดยนายอดิศร์ กล่าวว่า วันนี้ได้มีการรวบรวมรายชื่อคณาจารย์จากนิด้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 146 คน เพื่อขอให้ศาลวินิจฉัยว่าโครงการรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงแบบและวิธีการรับซื้อ ที่ยังคงใช้ชื่อโครงการรับจำหน่ายข้าวเหมือนเดิม แต่วิธีการรับซื้อข้าวนั้นเปลี่ยนไป เพราะรัฐบาลได้เข้ามา

ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการทำลายกลไกการซื้อขายข้าว และท้ายสุดจะทำให้ข้าวไทยไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

เนื่องจากราคาและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงคุณภาพข้าวที่ด้อยลง เราจึงเป็นห่วงกลุ่มเกษตรกรในอนาคต การดำเนินการในลักษณะนี้ จะไม่สามารถทำให้ข้าวไทยส่งออกในตลาดโลกได้ ซึ่งสิ่งที่เราอยากเห็น คือ การดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวในรูปแบบเดิม โดยราคาการรับซื้อข้าวจะต้องเป็นราคาที่ต่ำกว่ากลไกตลาด แต่ทุกวันนี้รัฐบาลกลับรับซื้อราคาที่สูงกว่าตลาด ซึ่งราคาที่สูง ทำให้ข้าวหลังไหลมาสู่โรงสีของรัฐจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายอื่นในภาคเอกชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เราในฐานะคณาจารย์นิต้าและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงนักศึกษา จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ หรือชะลอการดำเนินงาน โครงการจำนำข้าวของรัฐบาล อย่างไรก็ตามเราอยากให้รัฐบาลเปลี่ยนเงื่อนไขของโครงการ 3 ประการ คือ 1. ปรับราคาการรับซื้อที่ไม่ขัดกับกลไกการค้าเสรี 2. ทำให้โครงการรับจำนำข้าวเป็นการจำนำข้าวอย่างแท้จริง และ 3. มีการจำกัดจำนวนการรับซื้อข้าว

"ถึงแม้เกษตรกรจะเรียกร้องให้ยังคงโครงการในรูปแบบนี้อยู่ แต่โครงการนี้จะส่งผลให้เกษตรกรในระยะสั้นเท่านั้น แต่ในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเสียหายจำนวนมาก เราจึงไม่อยากจะเห็นเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น จึงขอร้องให้ศาลยุติเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งให้รัฐบาลปรับปรุงโครงการเพื่อให้ส่งผลแก่เกษตรกรอย่างแท้จริง" นายอดิศร์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่าการมายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ จะเป็นการยื่นข้ามชั้นตอนหรือไม่ นายอดิศร์ กล่าวว่า เป็นไปได้ที่เรามายื่นข้ามชั้นตอน แต่ที่มาในครั้งนี้ ก็เพื่อมาแสดงเหตุผลต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพราะเรามองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 43 และ 84 (1) โดยตรง ที่ระบุว่า

รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรม โดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน แต่อย่างไรก็ตาม สืบตาดำเนินการจะเดินทางไปยื่นเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งเราจะมีการปรึกษากับนายบรรเจ็ด สิงห์คะเนติ คณะบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อหาแนวการต่อสู้ทางกฎหมายต่อไป

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-27 ก.ย. 2555 มีจำนวน 719,619 ตัน มูลค่า 315.715 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 27 ก.ย. 2555 มีจำนวนรวม 5.816 ล้านตัน มูลค่า 2.642 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณลดลง 1.1% และมูลค่าลดลง 8.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 5.878 ล้านตัน มูลค่า 2.816 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) ทั้งนี้ในช่วง 8 เดือนแรก ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วรวม 6.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อย โดยในช่วงนี้ยังไม่มีคำสั่งซื้อใหม่จากต่างประเทศเข้ามา ทั้งนี้ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 450-460 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB (Saigon Port) จากระดับ 455 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 420-430 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากระดับ 425 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (The Ministry of Agriculture and Rural Development) คาดการณ์ว่า ในปีนี้เวียดนามจะมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 43.4 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 1 ล้านตัน โดยในปีนี้มีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวประมาณ 48 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.2% ขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ 896 ก.ก.ต่อไร่

[ที่มา Riceonline.com](#)

กัมพูชา

กลุ่มพันธมิตรของผู้ผลิตข้าวและส่งออกของประเทศกัมพูชา หรือ (The Alliance of Rice Producers and Exporters of Cambodia; ARPEC) ระบุว่า ทางกลุ่มจะให้ความช่วยเหลือสมาชิกในการทำธุรกิจทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และปัจจัยในการประกอบธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมไปถึงเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และเทคโนโลยีต่างๆจากประเทศไต้หวัน เพื่อที่จะส่งเสริมให้มีการส่งออกข้าวให้มากยิ่งขึ้น โดยในขณะนี้ทางกลุ่มกำลังดำเนินการจัดทำโครงการในช่วงเริ่มแรกและคาดว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมในเร็วๆนี้

ทั้งนี้ ในปีนี้กัมพูชาส่งออกข้าวแล้วประมาณ 457,000 ตัน

ที่มา Riceonline.com

พม่า

สมาคมอุตสาหกรรมข้าวพม่า (Myanmar's Rice Industry Association) ระบุว่าทางการพม่าได้ปรับลดเป้าหมายการส่งออกข้าวในปีนี้ โดยจะปรับเพิ่มเป้าหมายการส่งออกในปีหน้าแทน เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาพม่าประสบกับภาวะสภาพอากาศเลวร้ายซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวในประเทศ ในขณะที่หลายประเทศมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นและมีการเร่งส่งออกข้าว

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2012/13 (เม.ย. 2555-มี.ค. 2556) คาดว่าจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 700,000 ตัน ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่มีการส่งออก 778,400 ตัน และลดลงจากคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะส่งออกได้ 1.5 ล้านตัน สำหรับในปีงบประมาณ 2013/14 นั้น ทางการตั้งเป้าจะส่งออก 1 ล้านตัน ลดลงจากคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะส่งออกได้ 2 ล้านตัน

ในปีงบประมาณนี้พม่าส่งออกข้าวแล้วประมาณ 500,000 ตัน และคาดว่าจะส่งออกได้ 700,000 ตัน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยพม่าส่งออกข้าวไปประเทศจีนกว่า 50% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด (ประมาณ 250,000 ตัน) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้าวคุณภาพต่ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ส่วนที่เหลือมีการส่งไปยังประเทศในแถบแอฟริกา อินโดนีเซีย บังกลาเทศ และฟิลิปปินส์

ที่มา Riceonline.com

อินโดนีเซีย

ผู้บริหารของบูล็อก (Bureau of Logistics; Bulog) กล่าวว่า จากการที่ในปีนี้อินโดนีเซียมีสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกข้าวโดยคาดว่าในปีการผลิต 2012/13 จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 72 ล้านตันข้าวเปลือกเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 68 ล้านตันในปี 2011/12 จึงคาดว่าจะช่วยทำให้ไม่ต้องมีการนำเข้าข้าวไปจนถึงเดือน เม.ย. ปีหน้า ทั้งนี้ ในปีนี้อินโดนีเซียยังไม่มีแผนที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มเติมสำหรับปีนี้ และในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าเพราะคาดว่าจะมีอุปทานข้าวเพียงพอในช่วงเวลาดังกล่าว

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

แหล่งข่าวทางการระบุว่า รัฐบาลอินเดียอาจมีการทบทวนนโยบายส่งออกข้าว ข้าวสาลี น้ำตาล และฝ้าย ในเร็วๆนี้ ซึ่งในขณะนี้การส่งออกสินค้าเหล่านี้ดำเนินการได้โดยเสรีไม่มีการควบคุม (Open General Licence)

ทั้งนี้ จากการที่ราคาข้าวในประเทศในปีนี้ได้ปรับตัวสูงขึ้นถึง 30% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จึงมีความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องบางส่วนว่าควรมีการควบคุมการส่งออกในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณนี้

สถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของอินเดียทรงตัวอยู่ที่ระดับ 395-445 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากในช่วงนี้ยังไม่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่จะเข้ามากระตุ้นตลาด ขณะที่ฤดูลมมรสุมใกล้จะสิ้นสุดในเดือนนี้ ซึ่งจะทำให้การ

เก็บเกี่ยวผลผลิตสะดวกยิ่งขึ้น โดยมีรายงานว่าหลายพื้นที่เริ่มมีปริมาณฝนลดลงแล้ว ทั้งนี้การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวจะเริ่มในเดือน ต.ค. ของทุกปี หลังจากที่สิ้นสุดฤดูมรสุมแล้ว

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture) รายงานความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลักโดยขณะนี้มีการเพาะปลูกข้าวแล้ว 230 ล้านไร่ (ณ วันที่ 28 ก.ย.) ซึ่งมากกว่าพื้นที่เพาะปลูกในระดับปกติประมาณ 2% (ระดับปกติคือในช่วงเวลานี้ของทุกปีจะมีพื้นที่เพาะปลูกแล้วประมาณ 225 ล้านไร่) อย่างไรก็ตามหากเทียบกับพื้นที่เพาะปลูกในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งมีการเพาะปลูก 235 ล้านไร่ พื้นที่เพาะปลูกในปีนี้จะต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ 2%

ในการประชุม The World Rice Trade Conference 2012 ที่บาห์ลี ผู้ส่งออกข้าวของอินเดียระบุว่า ในปีนี้อินเดียน่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 8.5-9 ล้านตัน (รวมข้าวบาสมาดีอีกประมาณ 2.5 ล้านตัน) โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปีที่อินเดียส่งออกแล้วประมาณ 5.5 ล้านตัน (รวมข้าวบาสมาดีประมาณ 2 ล้านตัน) ขณะเดียวกันปัญหาที่กระทบต่อการส่งออกของอินเดียในช่วงนี้คือการส่งมอบที่ล่าช้า โดยขณะนี้มีเรือเข้ามารองรับมอบข้าวจำนวนประมาณ 600,000 ตัน ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาถึง 40 วัน จึงจะส่งมอบแล้วเสร็จ โดยเฉพาะที่ท่าเรือ Kakinada port สามารถโหลดสินค้าได้ประมาณวันละ 15,000-20,000 ตัน เท่านั้น

รัฐบาลได้วางแผนที่จะจัดหาข้าวให้ได้ถึง 40 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2012/13 เพิ่มขึ้นประมาณ 14% จากเป้าหมายในปีงบประมาณปัจจุบัน (2011/12) ที่ 35 ล้านตัน โดยในปีงบประมาณนี้รัฐบาลจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 32.3 ล้านตัน ทั้งนี้ โครงการจัดหาข้าวในปีงบประมาณใหม่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 ต.ค. นี้

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

คณะกรรมการรัฐพีชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดีจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 7 ต.ค. นี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลจนถึงวันที่ 11 ต.ค. นี้

ที่มา Riceonline.com

อียิปต์

รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Industry and Foreign Trade Minister) ระบุว่า รัฐบาลได้อนุญาตให้ส่งออกข้าวได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. หลังจากที่ได้เห็นชอบให้ยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกข้าว (medium-grain rice) ซึ่งใช้มาตั้งแต่เดือน มี.ค. 2008 โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการส่งออก 1,000 ปอนด์อียิปต์ต่อตัน (ประมาณ 160 เหรียญสหรัฐ)

ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนี้ปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศมีเพียงพอกับความต้องการในประเทศแล้ว ดังนั้นจึงสามารถที่จะส่งออกผลผลิตส่วนเกินได้เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากภาวะราคาข้าวในตลาดโลกที่สูงขึ้น

รัฐบาลคาดว่าในปีการผลิต 2012/13 จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 4.5 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคมีประมาณ 3.5 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้มีผลผลิตข้าวส่วนเกินที่สามารถส่งออกได้ประมาณ 1 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

บราซิล

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากสภาวิจัยแห่งชาติ (Senior Economist International Grains Council; IGC) ระบุว่า เกษตรกรบราซิลได้เปลี่ยนมาเพาะปลูกข้าวโพด และถั่วเหลืองทดแทนข้าวมากขึ้น เพราะคาดว่าจะให้ผลกำไรมากกว่า ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2012/13 คาดว่าผลผลิตข้าวของบราซิลจะมีประมาณ 7.8 ล้านตัน ลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ประมาณ 10% (USDA รายงานว่า ในปี 2011/12 บราซิลจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 7.89 ล้านตัน ลดลงจากปี 2010/11 ที่มีจำนวน 9.3 ล้านตัน)

ทั้งนี้ จากการที่ภาวะราคาข้าวโพดและถั่วเหลืองในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นจากคาดการณ์ปริมาณผลผลิตที่จะลดลง ได้ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกของบราซิลปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 36% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จากราคา 28 เรียลต่อ 50 ก.ก. มาเป็น 38 เรียลต่อ 50 ก.ก. หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 40% ในรูปของเงินเหรียญสหรัฐ จากราคา 276 เหรียญสหรัฐต่อตัน มาเป็น 387 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Oryza.com

